
 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2554 
วนัศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท 
เลขที่ 63/1  ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

 1. ศ.สุรพล  นิติไกรพจน ์       ประธานกรรมการ 
  2. นายจตุรงค ์ ปัญญาดิลก   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
  3. นายนทีั  เปรมรัศมี   กรรมการ 
  4. ศ.พิเศษ ธงทอง  จนัทรางศุ  กรรมการ 
  5. นายเอนก  เพ่ิมวงศเ์สนีย ์  กรรมการ 
  6. นายอรรถชยั  บุรกรรมโกวิท  กรรมการ 
  7. นางดนุชา   ยินดีพิธ   กรรมการ 

 8. รศ.ดร.วิทยาธร  ท่อแกว้   กรรมการ 
  9. นายญาณศกัด์ิ   มโนมยัพิบูลย ์  กรรมการ 

10. นายสมบูรณ์   ม่วงกล ่า   กรรมการ 
11. นายสุทศัน ์ กอ้งธรนินทร์  กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธีรภทัร  สงวนกชกร  กรรมการ 

 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางมทันา  วทันฤทธ์ิ   ติดภารกิจ 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
 1. นายสุระ  เกนทะนะศิล   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม 

และรักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 2. นายเจษฎา     พรหมจาต   หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
 3. นางดวงใจ  มหารักขกะ   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานข่าวและวิทย ุ
 4. นายธนะชยั   วงศท์องศรี   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานบริหาร  

5. นายเขมทตัต ์ พลเดช   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 
                6. นายพรชยั  ปิยะเกศิน   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกั MCOT Academy 
 7. นางปรารถนา  นนัทรัตพนัธ์ุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัข่าวไทย 
 8. นางลภามาศ  ตณัฑวรรธนะ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัโทรทศัน ์
 9. นายสนามชยั  ก าจร   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัวิทย ุ

10. นางสุทิศา  เหลืองไพโรจน์  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
      ส านกับญัชีและการเงิน 
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 11. นายชลิต  ลายลิขิต   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัวิศวกรรมโครงข่าย  
 12. นายสมจิต  ชินสมบูรณ์   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกับริหารกลาง 
 13. นางน่ิมอนงค ์ เยน็สบาย  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัการขาย 
 14. นายพลชยั  วินิจชยักลุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ประจ าส านกัอ านวยการ 
 15. นายคณิต  บุษบง   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัอ านวยการ 
 16. นางช่อทิพย ์ นรเศรษฐก์ลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัทรัพยากรมนุษย ์
 17. นายอ าพล  ทรงจรินทร์   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน 
 18. นายสนธิ  อิชยาวิโรจน์   รักษาการผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกังานกฎหมาย 

19. นางสาวทศันาวดี  ทองประเสริฐ  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
      ส านกังานเลขานุการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
ที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายเดชอุดม แอนด์ เอสโซซิเอทส์ 

1. คุณปัญจพร โกศลกิตติวงศ ์ 
  2. คุณเกศรา  เหลืองเรืองทิพย ์ 

ผู้มาประชุม 

             1. กระทรวงการคลงัถือหุน้จ านวน 452,134,022 หุน้ (โดย นางพรรณขนิตตา บุญครอง รองผูอ้  านวยการส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลงั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ) 
             2. ธนาคารออมสิน จ ากดั ถือหุน้จ านวน  78,865,978 หุน้ (โดย นางสาวอจัฉรีย ์สุธาเทพ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ) 
             3. ผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ จ านวน  2,202 ราย  ถือหุน้จ านวน  36,224,555  หุน้ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ศาสตราจารย์ สุรพล  นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  แจง้ว่า ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 
โดยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน  432 ราย ถือหุน้ 82,044,915  หุ้น และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จ านวน 1,394 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้484,086,495 หุน้ รวมทั้งหมด 566,131,410 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.39 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด จึงครบ
องค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บมจ . อสมท คร้ังท่ี 1/2554 และก่อนเขา้สู่
ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. อสมท และท่ีปรึกษากฎหมายตามรายช่ือท่ี
ปรากฏขา้งตน้ ต่อท่ีประชุม  
 
 จากนั้น  ประธานฯ ขอให้นางสาวทัศนาวดี  ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัทและรักษาการผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัเลขานุการบริษทั ช้ีแจงผูถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง 
นางสาวทัศนาวดี  ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัทและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านักเลขานุการบริษัท 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การขอมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือส้ินสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงมติ 
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือก ากบัในบตัรลงคะแนน หลงัจากนั้นประธานจะขอมติจากท่ีประชุมโดย
จะขอใหผู้ท่ี้ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงยกมือข้ึน  เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งท่ีเห็นชอบ          
ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง   และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์  ส าหรับในกรณี     
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ผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ  ขอให้ยกมือข้ึน และเม่ือประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอความกรุณา
แนะน าตนเอง โดยแจง้ช่ือและนามสกลุ ก่อนแสดงความคิดเห็น 
 จากนั้น จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
 
วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีไดจ้ดัข้ึนตามค าร้องขอของกระทรวงการคลงัในฐานะ          
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ตามหนงัสือเชิญประชุม แต่ต่อมากระทรวงการคลงั
ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงไดแ้จกให้กบัผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมในวนัน้ีแลว้ แจง้ว่ากระทรวงการคลงัไม่
ประสงค์ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงกรรมการ  ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั           
ท่ีปรากฏในตอนทา้ยว่ากระทรวงการคลงัพิจารณาความเห็นของส านกันายกรัฐมนตรีในเร่ืองท่ี อสมท ไดช้ี้แจงไปแลว้ เห็น
ว่าประเด็นต่างๆ เป็นขอ้ร้องเรียนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท สมควรท่ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาเร่ือง   
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่อาจท าขอ้ร้องเรียนต่างๆ เกิดความกระจ่างอย่างครบถว้น 
จึงเห็นวา่ไม่จ าตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี และจะมอบหมายผูแ้ทน
กระทรวงการคลงัท่ีไปประชุมผูถื้อหุ้นปฏิบติัตามน้ีต่อไป ลงนามโดยรองปลดักระทรวงการคลงั หัวหนา้กลุ่มภารกิจดา้น
ทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผูล้งนามคนเดียวกนักบัหนงัสือขอใหมี้การเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ดงันั้น การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
วนัน้ี ในวาระซ่ึงเป็นความประสงค์ของผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกรรมการทั้ง 3 วาระคือ วาระท่ี 4 เร่ือง
การพิจารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ทุกรายโดยพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล  วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่แทนกรรมการท่ีถูกถอดถอนจากต าแหน่ง และวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั  ทั้ง 3 วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั ดงันั้นเม่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ซ่ึงแสดงเจตนาใหมี้การ
เรียกประชุมไม่ประสงค์ท่ีจะให้มีการลงมติในเร่ืองน้ี จึงขออนุญาตแจง้กบัท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 4 , 5 และ 6 จะไม่มีการ
พิจารณาตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีไดแ้จง้มาเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ยงัคงตอ้งมีวาระเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือ
รับทราบและพิจารณา คือ วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2554 และวาระท่ี 3 รับทราบผลการด าเนินงานและการบริหารกิจการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554  จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งรับทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนและเร่ืองต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ือตามระเบียบ
วาระไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบแลว้ 
นางพรรณขนิตตา  บุญครอง รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้ รับมอบ
ฉันทะจากกระทรวงการคลงั  ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีกระทรวงการคลงัขอใหค้ณะกรรมการบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
จดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นข้ึนในคร้ังน้ี  สืบเน่ืองจากบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึง
แตกต่างจากธุรกิจภาคเอกชนทัว่ไป คือมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ร้อยละ 65 ในขณะเดียวกนัผูท่ี้มีอ  านาจในการ
ก ากบัดูแล บมจ. อสมท คือส านกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานเจา้สังกดัท่ีก ากบันโยบายและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของ บมจ. อสมท เม่ือส านักนายกรัฐมนตรีมีหนงัสือด่วนท่ีสุดลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 ประสงค์จะให้
กระทรวงการคลงัในฐานะผูถื้อหุน้เรียกประชุมวิสามญัเพ่ือพิจารณาเปล่ียนแปลงกรรมการบางส่วนของ บมจ. อสมท พร้อม
ทั้งไดส่้งเร่ืองร้องเรียนกรณีการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณี
การจดัท าโครงสร้างองค์กรใหม่ การเล่ือนและโยกยา้ยแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง และการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ  กระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาความประสงค์ของส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวประกอบกับ
กระทรวงการคลงัเห็นว่า บมจ. อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาส่ือสารท่ีมีความส าคญัในดา้นนโยบายของภาครัฐเม่ือได้
ปรากฏเป็นข่าวอย่างกวา้งขวางในเร่ืองการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และอาจกระทบต่อสถานะการ
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ประกอบการของ บมจ. อสมท ตลอดจนความเช่ือมัน่ของสาธารณชนเก่ียวกบัการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐโดยรวม 
ดงันั้นเพ่ือเป็นการด าเนินการตามความประสงคข์องส านกันายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีก ากบันโยบายของ บมจ. อสมท 
และเพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย โดยให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดมี้โอกาสรับทราบขอ้เท็จจริงรวมทั้ง
ซกัถามรายละเอียดการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท  กระทรวงการคลงัในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่
จึงแจง้ให ้บมจ. อสมท เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้โดยก าหนดวาระประชุมใหค้ณะกรรมการช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ถึงขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนและเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในส่ือ เช่น การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บมจ. อสมท การต่อสัญญาและ
รับค่าตอบแทนจากบริษทับางกอก เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั การจดัท าโครงสร้างองคก์รใหม่ การแต่งตั้งโยกยา้ยผูบ้ริหาร
ระดบัสูง การบอกเลิกสัญญาจา้งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่โดยมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการบอกเลิกสัญญา เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยได้รับทราบข้อเท็จจริง และพิจารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ตามหนังสือ         
ฉบบัดงักล่าว ส่วนหนงัสือกระทรวงการคลงัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 แจง้วา่ไม่ประสงคจ์ะใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
การเปล่ียนแปลงกรรมการนั้น เกิดจากกรณีท่ีประธานกรรมการ บมจ. อสมท ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
แจง้ว่าคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดร้วบรวมการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัท่ีผ่านมาเพ่ือเตรียมการตอบขอ้
ซักถามของผูถื้อหุ้นในการประชุมวิสามญั และช้ีแจงให้กระทรวงการคลงัในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ทราบเป็นการล่วงหน้า 
กระทรวงการคลงัจึงไดจ้ดัส่งค าช้ีแจงของคณะกรรมการไปยงัส านกันายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้สังกดัท่ีท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแล บมจ. อสมท และไดแ้จง้ความประสงคใ์หมี้การจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่ตน้ ทั้งน้ีส านกันายกรัฐมนตรีไดมี้
หนงัสือเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แจง้ความเห็นว่าขอ้ร้องเรียนต่างๆ ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บมจ. 
อสมท เป็นประเด็นท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งชอบท่ีจะใชสิ้ทธิทางศาลหรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งและการใช ้   
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อาจไม่เหมาะสมต่อพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถว้น ส านกันายกรัฐมนตรีจึงไม่
ติดใจต่อการเปล่ียนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ดงันั้นกระทรวงการคลงัจึงได้มี
หนงัสือถึง อสมท เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แจง้วา่ไม่ประสงคจ์ะพิจารณาเปล่ียนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท โดย
กระทรวงการคลงัไดจ้ดัส่งขอ้มูลและหลกัฐานเอกสารท่ีไดรั้บขอ้ร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ไปยงัส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินและส านกังาน ปปช. เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายแลว้ อย่างไรก็ตามการท่ีกระทรวงแจง้ว่า
ไม่จ าตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี เป็นการแจง้ความประสงคข์อง
กระทรวงการคลงัตามเจตนารมณ์ของส านกันายกรัฐมนตรีเท่านั้น และกระทรวงการคลงัในฐานะผูถื้อหุน้รายหน่ึงของ บมจ. 
อสมท ไม่สามารถปิดกั้นการใช้สิทธิอันชอบธรรมของผู ้ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีจะพิจารณาข้อเท็จจริงและการช้ีแจงของ
คณะกรรมการบริษทัและใชวิ้จารณญาณออกเสียงตามท่ีเคยร้องขอใหก้ระทรวงการคลงัเสนอเป็นวาระในท่ีประชุมคร้ังน้ี 
และหากผูถื้อหุ้นรายย่อยประสงค์จะให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการและมีข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเป็น
ประโยชน ์สามารถจดัส่งใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และส านกังาน ปปช. เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีหากเสียงส่วนใหญ่
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นพอ้งกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ท่ีจะส่งผลใหไ้ม่มีการพิจารณาวาระการประชุม
บางวาระตามท่ีประธานฯ ได้แจ้ง ต่อ ท่ีประชุมแล้ว  กระทรวงการคลัง เ ห็นควรให้เ ป็นไปตามมติ ท่ีประชุม                            
โดยกระทรวงการคลงัจะของดออกเสียง ซ่ึงการงดออกเสียงของกระทรวงการคลงัมิไดเ้ป็นการยืนยนัว่าการกระท าของ
กรรมการถูกตอ้งหรือว่าไม่ถูกตอ้งแต่ประการใด นอกจากน้ี ยงัไดรั้บแจง้จากส านกันายกรัฐมนตรีว่าจะมีกรรมการบางคน
อาจขอลาออกในสปัดาห์หนา้ จึงขอแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบความประสงคแ์ละเจตนาของกระทรวงการคลงัในการจดัใหมี้การ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  
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นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิผู้รับมอบฉันทะของ นางช่ืนจติ  จุลมณีโชต ิ แสดงความเห็นวา่  
1. การจะยกเลิกไม่พิจารณาวาระการประชุมอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กรณีการเล่ือนการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นออกไป โดยไม่สามารถจดัไดภ้ายใน 30 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดนั้น           
มีเหตุผลท่ีสามารถช้ีแจงได ้เพราะกรรมการไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้ว่าผูถื้อหุน้จะไดรั้บความล าบาก ไม่สะดวกในการ
เขา้ร่วมประชุม 
3. คณะกรรมการฯ ควรจะช้ีแจงและแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เม่ือได้รับจดหมายจากกระทรวงการคลงั ลงวนัท่ี            
24 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือยกเลิกการประชุมจะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม 
ประธาน  ช้ีแจงวา่ 
1.  เน่ืองจากหนงัสือกระทรวงการคลงั ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 แจง้เฉพาะเร่ืองการไม่ประสงคเ์ปล่ียนแปลงกรรมการ  
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการพิจารณาวาระอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการถอดถอนกรรมการ  
2.  ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีประมาณ 1,200,000 บาท  
3. การท่ีตอ้งขยายเวลาการจดัประชุมออกไป 2 สัปดาห์ เพราะเหตุผลเน่ืองจากการเกิดอุทกภยัในหลายจังหวดัรวมทั้ ง
กรุงเทพมหานคร ท าใหอ้าจมีปัญหาในเร่ืองการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์และท าใหก้ารเดินทางไม่สะดวก  
นายเทียนชัย วงศ์นวพร ผู้ถอืหุ้น แสดงความเห็นวา่ 
1.  เม่ือมีการก าหนดวาระไวแ้ลว้ ท่ีประชุมควรจะตอ้งด าเนินการต่อไปตามวาระ แลว้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติหากจะไม่พิจารณา 
2. เม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล ตามปกติท่ีปฏิบติัมาจนเป็นประเพณีของรัฐวิสาหกิจ กรรมการควรจะตอ้งลาออก การใชค้  าว่ามี
ขบวนการกดดนัให้ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และกรรมการ บมจ. อสมท ส่วนใหญ่ลาออกก่อนจะมีการครบวาระ
ตั้งแต่เดือนกนัยายน ซ่ึงขดักบัหลกัธรรมาภิบาลและบรรษทัภิบาล แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงเป็นเหตุใหก้ระทรวงการคลงั
ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่หาเหตุเรียกประชุมวิสามญัในคร้ังน้ี น่าจะไม่เหมาะสม เพราะเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล กรรมการควร
พิจารณาเปล่ียนแปลงดว้ย 
นายวุฒินันท์  ปราบนอก ผู้ รับมอบฉันทะ  แสดงความเห็นว่า กระทรวงการคลงั กบั บมจ. อสมท ควรจะตกลงกนัให้
เรียบร้อย แต่ไม่ควรจะยกเลิกหรือเล่ือนวาระการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยรายอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะถือเพียง 1 หุน้หรือ 2 หุ้น 
ซ่ึงเป็นผูล้งทุนใน บมจ. อสมท เช่นกนั จะไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและเกิดความมัน่ใจในการลงทุน และเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า การร้องขอให้มีการพิจารณาถอดถอนกรรมการ เป็นความประสงค์ของกระทรวงการคลงัในฐานะ            
ผูถื้อหุ้นใหญ่ ซ่ึงตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัก าหนดว่าหากมีผูถื้อหุ้นท่ีมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้น        
ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด หรือถา้มีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 25 คนข้ึนไป มีหุน้รวมกนัมากกว่าร้อยละ 10 สามารถร้องขอใหมี้การประชุม
วิสามัญได้ ส าหรับการประชุมค ร้ัง น้ี  เ ป็นการ ร้องขอของกระทรวงการคลัง  ท่ี มี หุ้นอยู่ประมาณร้อยละ  66                             
ซ่ึงกระทรวงการคลงัแจง้วา่ไม่ประสงคท่ี์จะใหพิ้จารณาเร่ืองน้ี  
นายเทียนชัย   วงศ์นวภรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า กระทรวงการคลงัไม่ไดข้อยกเลิก เพียงแต่ไม่ประสงคจ์ะออกเสียง 
แสดงวา่วาระน้ียงัอยู ่ในฐานะผูถื้อหุน้ขอใหมี้การลงคะแนนเสียง เพราะเป็นกฎหมายมหาชน กฎหมาย พรบ.หลกัทรัพยฯ์  
นายทัชพงษ์ ธรรมพุฒิพงศ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า หลงัจากพิจารณาหนงัสือของกระทรวงการคลงัท่ีไดรั้บแจกแลว้       
มีความชดัเจนในตวัวา่กระทรวงการคลงั ไม่ไดต้อ้งการท่ีจะใชสิ้ทธ์ิตวัเองในการถอดถอน ในวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้
ท่ีประชุมทราบ โดยความเห็นส่วนตวัในเม่ือกระทรวงการคลงัมีหนงัสือด่วนท่ีสุดมา และระบุความหมายท่ีชดัเจน ควรจะให้
ความเคารพ และยึดตามความเห็นของกระทรวงการคลงั 
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นายเกษม  ขวญักจิรวด ีผู้ถือหุ้น 
1. ขอใหช้ี้แจงอย่างชดัเจน กรณีหนงัสือกระทรวงการคลงัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  2554 ไม่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้

ก่อน 
2. การใชสิ้ทธิในฐานะท่ีเป็นผูล้งทุน และประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้รายยอ่ยจะไดรั้บในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้วนัน้ี 

 
ประธาน  ช้ีแจงว่า การซกัถามเร่ืองการท างานและการช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักรณีท่ีเป็นข่าวในวาระท่ี 3 ยงัมีอยู่ครบถว้น 
ทั้งน้ีไม่มีธรรมเนียมปฏิบติัใดๆ  ท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล 
ประธานฯ จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก เก่ียวกบัรัฐวิสาหกิจ และเป็นอาจารยส์อนเร่ืองน้ีมาประมาณ 30 ปี 
ไม่พบวา่มีธรรมเนียมการปฏิบติัเช่นนั้น  
นางกุลกนิษฐ์   ค าศิริวัชรา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า  เน่ืองจากบริษทัส่งหนงัสือเชิญผูถื้อหุน้มาประชุม เพราะฉะนั้นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งด าเนินการตามวาระท่ีระบุไวใ้น หนงัสือเชิญประชุม ถา้จะยกเลิกไม่ด าเนินการตามวาระใด ควรจะ
เป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะตอ้งลงมติเห็นชอบ ในเม่ือแต่ละฝ่ายยงัมีขอ้สงสัย ท่ีประชุมควรใหผู้แ้ทนกระทรวงการคลงัช้ีแจง
ความประสงคข์องกระทรวงการคลงัใหช้ดัเจนอีกคร้ัง 
ประธาน  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนตามท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอจึงขอเชิญผูรั้บมอบฉนัทะจากกระทรวงการคลงัช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อีกคร้ัง 
นางพรรณขนิตตา บุญครอง รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้ รับมอบ
ฉันทะจากกระทรวงการคลงั  ช้ีแจงวา่  กระทรวงการคลงัมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึงของ บมจ. อสมท จึงไม่สามารถปิดกั้น
การใชสิ้ทธิอนัชอบธรรมของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ท่ีจะพิจารณาขอ้เท็จจริงจากการช้ีแจงของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และใช้
วิจารณญาณออกเสียงตามวาระท่ีกระทรวงการคลงัไดเ้คยร้องขอให้ก าหนดเป็นวาระในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี 
ทางกระทรวงการคลงัจะของดออกเสียงในวาระน้ี แต่ส าหรับผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ คงตอ้งเป็นแลว้แต่วิจารณญาณของผูถื้อหุน้ 
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น  ตอ้งการทราบขอ้เท็จจริงในการเรียกประชุมวิสามญัฯ คร้ังน้ี และการประชุมควรด าเนินไป
ตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวแ้ลว้ 
นายสมชาย  จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า กระทรวงการคลงัสละสิทธ์ิในการออกเสียง แต่ยงัมีธนาคารออมสิน 
และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ขอทราบจ านวนร้อยละของคะแนนเสียงในการถอดถอนกรรมการ   
ประธาน  ช้ีแจงวา่ สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดใ้นเอกสารประกอบการประชุมขอ้ 32  
นายวุฒินันท์  ปราบนอก ผู้รับมอบฉันทะ  ขอความชดัเจนเก่ียวกบัการลงมติในวาระ 4, 5 และ 6 ตามท่ีกระทรวงการคลงัแจง้
วา่เป็นสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการพิจารณา 
ประธาน ช้ีแจงวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะจากกระทรวงการคลงั ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ แต่มีผูถื้อหุน้บางรายเห็นว่าควรจะ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระท่ี 4, 5 และ 6 ต่อไปอีก ดงันั้นจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติว่าผูถื้อหุน้ประสงค์จะให้พิจารณา
วาระ 4, 5 และ 6 ต่อไปอีกหรือไม่ ถา้เสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การพิจารณา จะไดด้ าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 
ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนส าหรับมติน้ี 
 
นางสาวทัศนาวดี  ทองประเสริฐ รักษาการผู้ ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
ช้ีแจงว่า   

1. ในการลงคะแนนขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนส ารองท่ีบริษทัจดัให ้ 



7 

7 

 

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีเห็นชอบใหมี้การพิจารณาวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ใหล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ย และผูถื้อ
หุ้นท่านใดเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะให้มีการพิจารณาวาระดงักล่าวต่อไปอีก ให้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  ส่วนท่านท่ีไม่
ประสงคอ์อกเสียงขอใหล้งคะแนนเสียงงดออกเสียง และกรุณาลงลายมือช่ือก ากบัในบตัรลงคะแนนดว้ย 
นายธงชัย  ลักขณะวิสิฎฐ์  ผู้ถือหุ้น   ขอทราบขอ้กฎหมายท่ีจะยกเลิกวาระท่ี 4 เน่ืองจากบริษทัมีหนังสือเชิญผูถื้อหุ้นมา
ประชุม โดยก าหนดวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 ไวแ้ลว้  
ผู้ถือหุ้น สอบถามวิธีการนบัคะแนน รวมถึงการส่งผูส้งัเกตการณ์เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนน 
นางสาวทัศนาวดี  ทองประเสริฐ รักษาการผู้ ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
ช้ีแจงว่า   
1. ผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นสกัขีพยาน ขอเชิญท่ีโต๊ะนบัคะแนน และกรุณาแจง้ช่ือ – นามสกลุ  เพ่ือจะไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. การนบัคะแนนเสียง  จะนบัคะแนน 1หุน้ ต่อ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและก็มีสิทธิออก
เสียง 
นายภูวนาท ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัวิธีการนบัคะแนนเสียงการลงมติเห็นชอบใหมี้
การพิจารณาวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ต่อไปอีก 
นางรัชชสรา  แก้วเกดิม ีผู้ถือหุ้น ขอใหช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงอยา่งละเอียด 
ประธาน ช้ีแจงว่า ก่อนการประชุมวิสามญั กระทรวงการคลงัได้เชิญ บมจ. อสมท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ร่วมหารือเก่ียวกบัการจดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผูถื้อหุ้น การประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ีจึงมาตรการก ากบัควบคุมอย่างละเอียด จากนั้น
ประธานขอใหเ้ลขานุการบริษทัแจง้การลงคะแนนเสียงตามขอ้บงัคบัต่อท่ีประชุม 
นางสาวทัศนาวดี  ทองประเสริฐ รักษาการผู้ ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
ช้ีแจงวา่ ขอ้บงัคบัขอ้ 29 ก าหนดวา่ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหช้ี้ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียง     
ช้ีขาด และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวิธีการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม  
นายสุชาต ิก าพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น  ขอความชดัเจนในการเกบ็บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ประธาน  ช้ีแจงวา่ การเกบ็บตัรลงคะแนนจะเกบ็ทั้งหมด คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนั้นขอใหท่ี้ประชุมลง
มติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนส ารอง  เม่ือท่ีประชุมรับทราบรายละเอียดหนงัสือของกระทรวงการคลงัหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี กค.
0806.1/20725 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 แจง้ว่า กระทรวงการคลงัเห็นว่าไม่จ าตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงกรรมการ บมจ. 
อสมท ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี และจะมอบหมายใหผู้แ้ทนกระทรวงการคลงัท่ีเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บมจ. 
อสมท ปฏิบติัตามน้ีต่อไป แลว้ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติใหค้วามเห็นชอบว่าผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะให้
พิจารณาวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีต่อไปหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณา ดงัน้ี 

1.1 รับทราบตามท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่ากระทรวงการคลงัมีหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี กค.0806.1/20725 ลง
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 วา่ กระทรวงการคลงัเห็นวา่ไม่จ าตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีและจะมอบหมายให้ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัท่ีเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บมจ. อสมท ปฏิบติัตามน้ี
ต่อไป 

1.2 ประธานขอใหท่ี้ประชุมลงมติเพ่ือใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ปรากฏคะแนน
ดงัน้ี 
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             เห็นดว้ย                 745,528 เสียง หรือ ร้อยละ    0.1314  
   ไม่เห็นดว้ย                      1,259,884 เสียง หรือ ร้อยละ    0.2221  
   งดออกเสียง              531,106,973 เสียง หรือ ร้อยละ  93.6334 
  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน   34,106,750 เสียง หรือ ร้อยละ    6.0129 
                       ทั้งน้ี เน่ืองจากท่ีประชุมส่วนใหญ่งดออกเสียงและไม่เห็นดว้ยกบัการพิจารณาวาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 
ดงันั้นท่ีประชุมจึงไม่มีการพิจารณาทั้ง 3 วาระดงักล่าว 
 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2554  วนัที่  22 เมษายน 2553  
ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บมจ. อสมท ปี 2554 วนัท่ี 22 เมษายน 
2554 และจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งจดัส่งรายงานการ
ประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารการประชุมล่วงหนา้แลว้  โดยรายงานการประชุมทั้งส้ินมี 16 หนา้ หากผูถื้อหุ้นมีความ
ประสงค ์ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว โปรดแจง้ท่ีประชุมทราบดว้ย และหากไม่มีผูใ้ดประสงคจ์ะแกไ้ขรายงานการ
ประชุม  ขอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บมจ. อสมท ปี 2554 วนัท่ี 22 เมษายน 2554   
นายสมชาย  จนัทรสอาด ผู้ถือหุ้น   ขอทราบความคืบหนา้และโอกาสในการชนะคดีไร่ส้ม  และการจ่ายค่าชดเชยใหก้บัอดีต
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 2 คน ท่ีถกูบอกเลิกสญัญา คือ นายวสนัต ์ ภยัหลีกล้ี และนายธนวฒัน ์ วนัสม   
ประธาน   ช้ีแจงว่า ความคืบหนา้เก่ียวกบัคดีไร่ส้ม ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ส าหรับกรณีการจ่ายค่าชดเชย
ใหก้บัอดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ทั้ง 2 คน นั้น จะไดช้ี้แจงในวาระ 3 ต่อไป จากนั้นขอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บมจ. อสมท ประจ าปี 2554  วนัท่ี 22 เมษายน 2554 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บมจ. อสมท ปี 2554วนัท่ี 22 เมษายน 2554 แลว้ มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย               567,152,357 เสียง หรือ ร้อยละ  99.9873  
  ไม่เห็นดว้ย                           22,253 เสียง หรือ ร้อยละ    0.0039  
  งดออกเสียง                       49,744 เสียง หรือ ร้อยละ    0.0087 
 

วาระที่  3  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและการบริหารกิจการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2554  จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัข้อร้องเรียนและเร่ืองต่าง ๆ ที่ปรากฏในส่ือ 
ประธานฯ  น าเสนอผลการด าเนินกิจการต่อท่ีประชุม  โดยเป็นผลการด าเนินกิจการระหว่าง วนัท่ี  1 มกราคม ถึง ปัจจุบนั     
ซ่ึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมในรูปแบบของ Video Presentation  หลงัจากนั้นไดช้ี้แจงเก่ียวกบัสาเหตุท่ีตอ้งจดัใหมี้การประชุม
วิสามญัในคร้ังน้ี  โดยกระทรวงการคลงัแจง้ประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารกิจการของ บมจ. อสมท 5 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. เร่ืองการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ บมจ. อสมท ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ของบริษทัและหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอยืนยนัว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดป้ฎิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  ดว้ยความระมดัระวงั  ความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความเปิดเผยและโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดจ้ดัท า
นโยบายก ากบัดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ข้ึนเป็นคร้ังแรกในรอบปีท่ีผ่านมาดว้ย และไดใ้ชเ้ป็นกลไกในการบริหารงาน 
และเป็นกลไกในการก าหนดหรือเช่ือมโยงความส าคญัระหว่างกรรมการ  พนกังานและผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยรวม  
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2. กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีจดหมายสอบถามถึงสาเหตุท่ีคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติไม่ฟ้องร้องด าเนินคดี 
กทช. กรณีไม่พิจารณาอนุมติัน าเขา้อุปกรณ์บางประการท่ีจะใชใ้นการด าเนินโครงการ MMDS ของ บมจ. อสมท  ซ่ึงเร่ืองน้ี
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดพิ้จาณาแลว้เห็นว่า การท่ีคณะกรรมการ กทช. ในเวลานั้น ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น กสทช. ชัว่คราว 
แจง้ผลการพิจารณาเร่ืองน้ีว่า ยงัไม่พิจารณาค าขอของ บมจ. อสมท ไม่ใช่เป็นการไม่อนุญาตให ้บมจ. อสมท น าเขา้อุปกรณ์  
ประกอบกบัคณะกรรมการ กทช. ในเวลานั้น เหลือเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เกิน 1 เดือน เน่ืองจากมีการสรรหากรรมการ กสทช. 
ใหม่แลว้   คณะกรรมการ บมจ.อสมท จึงมีความเห็นวา่ควรใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช ก่อน จึงจะมีจดหมายไปยงั 
กสทช.เพ่ือขอใหพิ้จารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองแรก  ซ่ึงเป็นการรักษาประโยชน์ของ บมจ. อสมท โดยไดท้ าจดหมายช้ีแจง
ไปเม่ือวนัท่ี  14  กันยายน 2554  และ กสทช. ได้แจ้งให้ บมจ. อสมท ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีได้ร้องขอ  
เพราะฉะนั้น กระบวนการด าเนินการในเร่ืองน้ีจึงไม่ไดมี้อะไรท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือไม่รักษาประโยชน์ของ บมจ. 
อสมท  

3.  กรณีการต่อสญัญาและการรับค่าตอบแทนจากบริษทับางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั หรือ ช่อง  3  จ านวน 405 
ลา้นบาท ซ่ึงมีขอ้กล่าวหาว่าเป็นการด าเนินการท่ีไม่ครบถว้นตามสัญญาและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ี บมจ. 
อสมท มีความเห็นแตกต่างจากส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในประเด็นส าคญัและมีขอ้ถกเถียงทางกฎหมาย  
บมจ. อสมท ไดมี้จดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัขออนุมติัในการรับเงินค่าตอบแทนซ่ึงไดเ้จรจาตกลงกนัแลว้   
แต่ สคร. มีความเห็นว่าไม่สามารถท าได้เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ต่อมา บมจ. อสมท ได้มีจดหมายถึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองดงักล่าว   คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษมี ศาสตราจารย ์       
ดร. พนสั  สิมะเสถียร  เป็นประธาน ไดพิ้จารณาเร่ืองน้ี โดยฟังค าช้ีแจงจากทั้ง  2 ฝ่ายแลว้ มีความเห็นว่า การรับเงิน 405     
ลา้นบาท ของ บมจ. อสมท  จากช่อง 3  เป็นเร่ืองท่ีด าเนินการไปไดโ้ดยชอบไม่ตอ้งปฎิบติัตามขั้นตอนตามกฎหมายว่าดว้ย
การให้เอกชนร่วมงานในกิจการของรัฐอย่างท่ี สคร. ตั้งประเด็นไวแ้ต่แรก และไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัตามสัญญาเดิมซ่ึง
ขยายระยะเวลาจาก  20 ปี ไปอีก 10 ปี โดยอตัโนมติัตามสัญญาท่ีท าไวต้ั้งแต่ปี 2533 ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่ไดมี้การ
แกไ้ขสญัญาใด ๆ เพียงแต่ บมจ. อสมท ขอให ้ช่อง 3 จ่ายเงินให ้บมจ. อสมท เพ่ิมข้ึน 405 ลา้นบาท เป็นค่าทดแทนการขาด
ผลประโยชน์ ท่ี บมจ. อสมท ควรจะไดรั้บเม่ือมีการแกส้ัญญาเม่ือปี  2533  เท่านั้น  และช่อง 3 ยินยอมท่ีจะจ่ายเงินให้ตาม
จ านวนนั้นโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเดิม  ขณะน้ี บมจ. อสมท ไดรั้บรู้รายไดจ้ านวน 405 ลา้นบาท จากช่อง  3 เรียบร้อยแลว้ 
ซ่ึงการด าเนินการในเร่ืองน้ีทั้งหมดด าเนินการไปโดยสอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา   

4.  การจดัท าโครงสร้างองคก์รใหม่และการแต่งตั้งโยกยา้ยการเล่ือนต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงกระทรวงการคลงั
ตั้งประเด็นว่าเป็นเหตุท่ีกรรมการ บมจ. อสมท ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบ  ขอช้ีแจงว่าโครงสร้างองค์กรใหม่ 
เป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดป้ระกาศต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตอ้งการท่ีจะปฏิรูปโครงสร้างองค์กรน้ี ซ่ึงไม่เคย
เปล่ียนแปลงมานานกว่า 10 ปี แลว้  โดยจัดจ้างท่ีปรึกษาภายนอกมาท างานร่วมกับคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างท่ี
คณะกรรมการตั้งข้ึน และใหฝ่้ายบริหารประสานน ารายละเอียดการด าเนินการไปช้ีแจงอธิบายท าความเขา้ใจกบัพนกังานโดย
ตลอด ขณะน้ีการปรับโครงสร้างองค์กรเสร็จส้ินไปแลว้ โดยเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้ บมจ. อสมท มีความ
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัธุรกิจ   มีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบงานสมยัใหม่ เช่น โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม นอกจากน้ียงัมี
การขยายโครงสร้างของงานในแต่ละฝ่ายให้มากข้ึน สอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนไป การด าเนินการเสร็จส้ินเม่ือประมาณ         
2  เดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบัพนกังาน และประกาศใชโ้ครงสร้างดงักล่าวแลว้ จนถึงขณะน้ี ยงัไม่ไดรั้บเร่ือง
ร้องเรียนจากพนกังานว่ามีขอ้ขดัขอ้งในเชิงโครงสร้าง  อย่างไรก็ตามเร่ืองการปรับโครงสร้างน้ี คณะกรรมการ บมจ. อสมท  
มีมติมอบหมายให ้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ในขณะนั้น ไปท าความเขา้ใจกบัพนกังาน  ในเร่ืองโครงสร้างตามความเห็น
ของท่ีปรึกษา แต่กลบัปรากฏว่ามีช่องว่างท่ีท าให้เกิดความไม่เขา้ใจในหมู่พนักงาน บมจ. อสมท  ซ่ึงภายหลงัจากท่ีได้
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สอบถามพบว่ากรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ไม่ไดส่ื้อสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานตามท่ีคณะกรรมการฯ มีมติมอบหมาย      
จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาและความไม่เขา้ใจของพนกังานในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมและกนัยายน ท่ีผา่นมา   

5.  การบอกเลิกจา้งสญัญาจา้งบริหารของนายธนวฒัน ์ วนัสม  ในต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. อสมท  
โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนการบอกเลิกสัญญา ขอช้ีแจงว่า เม่ือ 2 ปี ท่ีแลว้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผูเ้ลือกกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่โดยมติเอกฉนัท ์ดว้ยความเห็นว่าเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมในการปฎิบติังาน  แต่หลงัจากปฎิบติังานร่วมกนั
ประมาณ 1 ปีกว่า  กรรมการพบว่า การปฏิบติังานของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่นั้น มีปัญหาบางประการ  ท่ีอาจจะไม่
เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามคาดหวงัของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานบุคคล  การไม่ปฏิบติัตามมติท่ี
คณะกรรมการฯ มอบหมายอย่างครบถว้น  ความไม่โปร่งใสของการด าเนินการบางเร่ือง  อาทิ การใชง้บ CSR  ของ บมจ.    
อสมท ซ่ึงไม่ไดรั้บรายงานความคืบหนา้ในเร่ืองน้ี  สุดทา้ยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมเม่ือเดือนกนัยายน  
2554  จึงมีมติใหต้ั้งคณะท างานชุดหน่ึง มีประธานกรรมการตรวจสอบ นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบูลย ์เป็นประธาน นายนทีั  
เปรมรัศมี และ รศ.ธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการ  เพ่ือตรวจสอบเร่ืองท่ีเป็นปัญหา เร่ืองท่ีมอบหมายแลว้ไม่ไดน้ าไป
ปฎิบติั  เร่ืองท่ีด าเนินการล่าชา้ ไม่โปร่งใส  หรือไม่ถกูตอ้งตามขอ้บงัคบั  โดยใหร้ายงานคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายใน
เวลา  15  วนั  ปรากฏว่ามีเร่ืองต่าง ๆ ทั้งหมด 19  เร่ือง  ท่ีคณะกรรมการฯเห็นว่าน่าจะเป็นปัญหา  โดยคณะกรรมการ บมจ. 
อสมท ไดพิ้จารณากนัเม่ือวนัท่ี  13  ตุลาคม 2554 และเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งบอกเลิกสัญญาจา้ง โดยจ่ายค่าชดเชยจ านวน       
6 เดือน  เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาว่ามีหลายประเด็นท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่าไม่ไดป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 
บมจ. อสมท และอาจจะมีการด าเนินการบางอย่างท่ีอาจท าให้ บมจ. อสมท ไดรั้บความเสียหายเพียงแต่ยงัไม่มีหลกัฐาน
รับรองชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดใ้ช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ หากคณะกรรมการฯ จะบอกเลิกสัญญาจา้ง      
โดยถือว่ามีความผิดและไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย จากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือไม่ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการฯ         
ในสัญญาระบุว่าคณะกรรมการฯ ตอ้งตกัเตือนให้ผูรั้บจา้งปฎิบติัตามกฎ ระเบียบและมติคณะกรรมการภายในระยะเวลา       
ท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่ครบจะตอ้งมีการตกัเตือนใหม่เพ่ือให้ด าเนินการ ซ่ึงจะใช้เวลานาน และหากกระท าผิดระเบียบ
ขอ้บงัคบัจ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึง การตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร     
ใครจะเป็นผูเ้หมาะสมในการตรวจสอบผูบ้ริหารสูงสุด  แล้วถ้าผู ้บริหารสูงสุดยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่  อาจจะท าให้
พยานหลกัฐานต่างไม่ชดัเจนและครบถว้น เช่น รายละเอียดของการใชจ่้ายงบ CSR  ของบริษทั ในแง่ของการลงโฆษณา     
การใหเ้วลาไปกบัการกุศล  ซ่ึงไม่ใช่การจ่ายเงินโดยตรง แต่เป็น การใหเ้วลาของสถานีโทรทศัน์ และสถานีวิทยุกบักิจกรรม  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงเม่ือคิดเป็นมูลค่าแลว้มีจ านวนสูงถึงหลายร้อยลา้นบาท กรรมการใช้เวลาติดตามทวงถาม
มากกว่า  3  เดือนแต่ไม่ได้รับความกระจ่างในเร่ืองน้ี คณะกรรมการ จึงตัดสินใจ ณ เวลานั้น ว่ามีความจ าเป็นตอ้งให้
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ยติุการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เพ่ือมิใหอ้งคก์รเสียหายมากข้ึน   

คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาทางเลือกหลายทางและเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจา้งโดยจ่ายค่าชดเชย 6 เดือน เป็น
ทางออกท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากหากต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน จะท าให ้
บมจ. อสมทเสียหายมากกว่า ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินใจไปบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง ซ่ึงในส่วนของคณะท างานท่ี
คณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตั้งไดต้รวจสอบพบการด าเนินการหลายเร่ืองท่ีสามารถน าไปสู่การแจง้ความร้องทุกขใ์หด้ าเนินคดีต่อ
คณะกรรมการ ปปช.  แล้ว ในขณะท่ีบางเร่ืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงทั้ งหมดตรวจสอบพบภายหลังจากท่ี               
คณะกรรมการฯ มีมติให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่หยุดปฏิบติัหน้าท่ี   ในทางตรงขา้มหากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่        
ยงัปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจไม่พบว่าสัญญาบางสัญญาท่ีมีการลงนามโดยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
นั้น มีเน้ือหาแตกต่างไปจากมติของคณะกรรมการฯ  ซ่ึงขณะน้ีไดมี้การด าเนินการในทางวินยั  และด าเนินการแจง้ความร้อง
ทุกข์ต่อ ปปช.  แลว้จ านวน 2 เร่ือง เร่ืองต่าง ๆ ท่ีตรวจพบ ณ  วนัน้ีถือว่ามีความผิด แต่ ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 ท่ีคณะ
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กรรมการฯ ตดัสินใจนั้นยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะช้ีวา่ผิดหรือไม่  และหากตั้งกรรมการสอบสวนผูบ้ริหารสูงสุดในขณะท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูน่ั้น  ไม่มีทางประสบความส าเร็จในแง่ความร่วมมือจากบุคลากร  และพยานหลกัฐาน    
นางฉันทนา  จ านง ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบั  
1. การป้องกนัไม่ใหค้ล่ืนวิทยฯุ ของ บมจ. อสมท ถกูรบกวนจากคล่ืนวิทยฯุ อ่ืน 
2. ความครอบคลุมของพ้ืนท่ีการใหบ้ริการของสถานีวิทยฯุ บมจ. อสมท  
3. การจดัการกบัสถานีวิทยุฯ ท่ีออกอากาศเน้ือหาไม่เป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง แต่รบกวนการออกอากาศของสถานีวิทยุฯ บมจ. 
อสมท และสถานีวิทยฯุ อ่ืนๆ  
นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานวศิวกรรม และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ช้ีแจงว่า 
เร่ืองดงักล่าวเป็นปัญหาเร้ือรังมา 2-3 ปีแลว้ ในฐานะท่ีเป็นประธานอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงของ กสช. ไดรั้บเร่ือง
ร้องเรียนประเภทน้ี จากทุกสถานี  ปัจจุบนัตอ้งเป็นหนา้ท่ีของ กสทช. 11 คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ต่อไป 
นายสมชาย จนัทร์สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่  
1. ระยะเวลาท่ีนายสุระ นายสุระ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม จะตอ้งท าหนา้ท่ีรักษาการกรรมการ 
ผูอ้  านวยการใหญ่  
2. ความรับผิดชอบในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ซ่ึงถือว่าท างานบกพร่อง เน่ืองจาก
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 2 คน คือนายวสันต ์ภยัหลีกล้ี ลาออกก่อนครบวาระ ในขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดท่ี 2 
เลือกนายธนวฒัน ์วนัสม และถกูบอกเลิกสญัญาจา้งภายในระยะเวลา 2 ปีกวา่  
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบั 
1. ความชดัเจนและรายละเอียดของขอ้มูลท่ีคณะกรรมการฯ ไดร้วบรวมและช้ีแจงต่อกระทรวงการคลงั ตามหนงัสือ บมจ. 
อสมท  ลงวนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2554 ท่ีกระทรวงการคลงัอา้งถึง เน่ืองจากผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัจึงควรจะได้
รับทราบเช่นเดียวกบักระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึงเช่นกนั 
2. ผลการด าเนินงานมาจากคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมมือกนั ไม่ใช่ผลงานของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
3. ความชดัเจนและรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการต่อสัญญาร่วมด าเนินกิจการโทรทศัน์สี กบั บริษทั บางกอกเอนเตอร์    
เทนเมนท ์จ ากดั เพ่ือเป็นการแสดงวา่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดรั้กษาผลประโยชนข์อง บมจ. อสมท อยา่งแทจ้ริง  
4. สาเหตุของการยื่นหนงัสือร้องเรียนเร่ืองโครงสร้างของ บมจ. อสมท   
5. การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจสอบงบประมาณท่ีใชใ้นงาน CRS  และเรียกร้องให้มีการ
ตรวจสอบการใชง้บ CSR  ว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือพฤติกรรม ถา้เชิงพฤติกรรมควรใหอ้อก แต่ถา้เป็นเชิงนโยบาย
กรรมการตอ้งมีส่วนรับผิดชอบ  
6. ขอใหป้ระธานแจง้ความผิดของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 19 ขอ้ ต่อสาธารณชน   
ประธาน ช้ีแจงดงัน้ี 
1. ผูท่ี้ท าหน้าท่ีรักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่จะตอ้งรักษาการไปจนกว่าจะมีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่คนใหม่        
ซ่ึงขณะน้ีคณะกรรมการ บมจ. อสมท อยูร่ะหวา่งพิจารณาประกาศการสรรหากรรมการ 
2.  กรรมการ บมจ. อสมท ไดแ้สดงความรับผิดชอบเม่ือพบว่า กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ท่ีผ่านการสรรหาไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้โดยการยกเลิกสัญญาจา้ง ซ่ึงเป็นการรับผิดชอบต่อองค์กร และขอยืนยนัว่ากรรมการสรรหา และกรรมการ   
บมจ. อสมท เช่ือวา่ไดพิ้จารณาเลือกคนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในเวลานั้น อยา่งไรกต็ามเม่ือเวลาผา่นไป 2 ปี และพบวา่ไม่เหมาะสม
จึงแสดงความรับผิดชอบดว้ยการยกเลิกสญัญาจา้ง และช้ีแจงบุคคลท่ีถกูเลิกจา้ง กระทรวงการคลงั และผูถื้อหุน้   
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3. ขอให้เลขานุการบริษทั น าจดหมายถึงกระทรวงการคลงัลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั 
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกบัสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทศัน์สี กบับริษทับางกอกเอนเตอร์      
เทนเมนท ์จ ากดั  
4. การท่ีนายธนวฒัน ์ วนัสม ฟ้อง บริษทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) เรียกร้องค่าเสียหาย 30 ลา้นบาท ต่อศาลแรงงาน จะตอ้งไป
พิสูจนถึ์งเหตุใหเ้ลิกจา้ง ซ่ึงไดส่้งรายละเอียดไปท่ีกระทรวงการคลงัแลว้  
5. เร่ืองใหญ่เร่ืองหน่ึงท่ีพบจากการท่ีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ไม่ท าตามมติคณะกรรมการ อสมท คือ เร่ือง MMDS ระบบ
โทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกท่ีจะมาพร้อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซ่ึง บมจ. อสมท มีคล่ืน MMDS ทั้งหมด 144 
MHz และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้ทดลองท าบางส่วน โดยให้ด าเนินการเองหรือให้เอกชนมาลงทุน 40 MHz     
แต่จากการตรวจสอบพบวา่กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ไดใ้หสิ้ทธิเอกชนรายนั้นเป็นผูด้  าเนินการทั้งหมด 144 MHz  ซ่ึงเร่ืองน้ี
คณะกรรมการฯ ไดท้ราบหลงัจากมีการแต่งตั้งรักษาการแลว้ หากเร่ืองน้ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2554  และกรรมการ       
มีขอ้มูลหลกัฐานท่ีชัดเจน คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาบอกเลิกสัญญาจา้งโดยไม่ตอ้งจ่ายชดเชย 6 เดือน แต่ท่ีคณะ
กรรมการฯ จ าเป็นตอ้งยอมจ่ายค่าชดเชยเพ่ือจะไดต้รวจสอบการท างานท่ีผ่านมาและพบว่ายงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการต่อไปในอนาคต 
นายลิม้  ศรนุวตั ิผู้ถือหุ้น ไดข้อบคุณผูบ้ริหารและกรรมการ บมจ.อสมท เร่ืองการปรับโครงสร้างองคก์ร และการสนบัสนุน
บุคลากรตามสายงาน และสอบถาม ดงัน้ี 
1. งบประมาณท่ี บมจ.อสมท จา้งบริษทัท่ีปรึกษาในการจดัท าโครงสร้าง แต่ไม่ไดน้ ามาใชจ้ะด าเนินการอยา่งไรต่อไป  
2. ผลการตรวจสอบการใชง้บประมาณดา้น CSR ของกรรมการตรวจสอบภายใน  
3. การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการต่างๆ ควรจ่ายใหทุ้กคณะ แต่หากคณะใดไม่มีผลงานควรคืนค่าตอบแทน  
นายธนเดช  พ่วงพูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกบั 
1. เร่ืองการต่อสัญญากบั ช่อง 3 ตามมติคณะกรรมการฯ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงประธานไดมี้หนงัสือ
แจง้ไปยงัช่อง 3 เพ่ือให้ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกระท าผิดสัญญาจ านวน 2 ฉบบั และช่อง 3 ไดมี้หนังสือช้ีแจงกลบัมา       
เหตุใดจึงถือวา่ช่อง 3 ไดด้ าเนินการถกูตอ้งตามสญัญา จนน าไปสู่การต่อสญัญาใหส้ามารถด าเนินการต่อไปได ้
2. การหารือและขอความเห็นจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือผูรั้กษาการตาม พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ์นอกจากเหนือจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
นายวุฒินันท์  ปราบนอก  ผู้รับมอบฉันทะ  สอบถามเก่ียวกบั 
1. การยกเลิกสญัญาจา้ง นายธนวฒัน ์ วนัสม โดยใหเ้หตุผลวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีไม่โปร่งใส  การบริหารงานบุคคลมิชอบ และ
อาจจะมีการทุจริต มีความบกพร่อง 19 ขอ้  เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการฯ ยงัมียงัไม่มีหลกัฐานรับรองชดัเจน     
จึงจ่ายค่าชดเชย  แต่หากคณะกรรมการฯ จะบอกเลิกสญัญาจา้งโดยถือวา่มีความผิดจะไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย ซ่ึงการใหอ้อกนั้น 
เม่ือตรวจสอบกฎระเบียบมาตรการต่างๆ แลว้ ถา้ใหอ้อกเน่ืองจากการท่ีท าให ้บมจ. อสมท เสียหายจะตอ้งไม่จ่ายค่าชดเชย 
และจะตอ้งด าเนินคดีใหถึ้งท่ีสุด ถา้เขาผิดจริงเสียหายจริง เหตุใด อสมท ตอ้งไปจ่ายค่าชดเชย 
2. ขอทราบความชดัเจนและขอ้เทจ็จริงกรณีการต่อสญัญาช่อง 3 เน่ืองจากคณะกรรมาธิการฯ และหนงัสือพิมพบ์างฉบบัเขียน
ข่าวในท านองท่ีมีการเอ้ือประโยชนก์นั  
ประธาน ขอตอบประเดน็ขอ้สงสยัดงัน้ี 
1. การต่อสัญญาร่วมด าเนินกิจการโทรทศัน์สี กบับริษทั บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั นั้น ไดด้ าเนินการตั้งแต่ปี 2533 
โดยต่อสัญญาไป 20 ปี และระบุว่า เม่ือครบ 20 ปี คือในปี 2553 ให้ขยายต่อไปไดอี้ก 10 ปี โดยก าหนดค่าตอบแทนไวแ้ลว้ 
และมีเง่ือนไขว่า ช่อง 3 ตอ้งไม่ด าเนินการใดท่ีผิดจากสัญญา และตอ้งปรับปรุงอุปกรณ์ให้ อสมท ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า 50 
ลา้นบาท จากการตรวจสอบพบว่า บมจ. อสมท เสียเปรียบ แต่ไม่สามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากสัญญาเขียนไวช้ดัเจน โดยก่อน
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จะครบ 20 ปี ไดมี้การตั้งกรรมการมาตรวจสอบและสอบถามเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจเป็นการผิดสัญญา ในส่วนท่ี
ไม่ไดด้ าเนินกิจการเองโดยบริษทัคู่สัญญา คือบริษทับางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั  แต่พบว่า บริษทั บีอีซีเวิลด์ จ ากดั 
(มหาชน)  และบริษทัลูกอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนในการด าเนินการ จึงไดมี้หนงัสือไปแจง้ว่า บริษทับางกอกเอนเตอร์เทนเมนต ์
จ ากดั  ไม่ไดท้ ากิจการเอง ถือวา่เป็นการผิดสญัญา ซ่ึงบริษทับางกอกเอนเตอร์เทนเมนต ์จ ากดั  ไดช้ี้แจงว่าบริษทัฯ ไดด้ าเนิน
กิจการเอง และได้มีการตักเตือนไม่ให้บริษทัลูกท่ีน าช่ือและเคร่ืองหมายของช่อง 3 ไปใช้ นอกจากน้ียงัไดช้ี้แจงไปยงั
กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ แลว้ อย่างไรก็ตามหากไม่มีการด าเนินการใด ๆ  เม่ือครบก าหนดตามสัญญาใน
เดือนมีนาคม 2553 ช่อง 3 จะสามารถด าเนินการตามสัญญาไปไดอี้ก 10 ปี จึงไดมี้การเจรจาว่า บมจ. อสมท เสียเปรียบและ 
สุดทา้ยบริษทับางกอกเอนเตอร์เทนเมนต ์จ ากดั  ไดย้อมจ่ายค่าตอบแทนผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาจ านวน 405 ลา้นบาท 
ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ส าหรับกรณีท่ีผูถื้อหุน้สงสยัวา่จะมีกรรมการคนใดไดรั้บผลประโยชนจ์ากการด าเนินการเร่ืองน้ี ขณะน้ี
ไดมี้ผูย้ื่นเร่ืองต่อ ปปช. ใหมี้การตรวจสอบและปปช ไดรั้บเร่ืองไวแ้ลว้  
2. กรณีการเลิกจา้งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่นั้น นอกจากประธานกรรมการจะเรียกกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มาพบ      
เพ่ือตกัเตือนและแจง้ปัญหา ต่าง ๆ ให้ทราบแลว้ คณะกรรมการฯ ยงัเคยมีมติให้ประธานเชิญกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่      
มาตกัเตือนและแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเกิดความบกพร่องและยงัไม่ไดด้ าเนินการ แต่การตั้งกรรมการสอบสวนบุคคลท่ี
เป็นหมายเลข 1 ขององค์กรไม่ใช่ส่ิงท่ีควรให้ทุกคนในองค์กรรู้ เน่ืองจากจะกระทบต่อการท าหน้าท่ีบริหารองค์กร  
นอกจากน้ีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เร่ิมตั้งค าถามว่า การปฏิบติังานในหลายขอ้
ไม่ไดเ้ป็นไปตามเกณฑป์ระเมิน  
3. กรณีการจ่ายเงินชดเชยนั้น เน่ืองจากในวนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 ท่ีมีการยกเลิกสญัญาจา้งพบวา่ยงัไม่ผิดสัญญา เน่ืองจากยงัไม่
พบขอ้เทจ็จริงมากนกั แต่มีความเช่ือวา่มีบางเร่ืองคณะกรรมการฯ มีมติไปแลว้แต่ไม่มีการด าเนินการ บางเร่ืองด าเนินการผิด
ไปจากมติคณะกรรมการฯ จึงตดัสินใจให้ยุติการปฏิบติังาน และตอ้งจ่ายค่าชดเชย  ซ่ึงหากไม่จ่ายค่าชดเชยจะตอ้งบอกว่ามี
ความผิดในขอ้ใด ใหโ้อกาสช้ีแจงหรือ ตั้งกรรมการสอบสวน  แต่ส าหรับขอ้มลู ณ วนัน้ีมีความผิดเพียงพอท่ีจะเลิกจา้งไดโ้ดย
ไม่จ่ายค่าชดเชย แต่ไม่สามารถกลบัไปยกเลิกค่าชดเชยท่ีมีมติจ่ายไปแลว้ได ้ 
นางสุนทรีย์  แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ 
1. โครงสร้าง อสมท ท่ีประธานกล่าวถึงในวนัน้ี ไม่เหมือนกบัฉบบัท่ีเขา้ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2554 ซ่ึงฉบบันั้น
เห็นว่าไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม จึงไดร้้องเรียนใหมี้การปรับแกไ้ข ซ่ึงโครงสร้างฉบบัน้ีไดมี้การปรับแกห้ลงัจากประชุมแลว้ 
และเป็นคนละฉบบักบัท่ีไปร้องเรียน 
2. กรณีร้องเรียนเร่ืองการบริหาร ในการท่ีฝ่ายบริหารโยกยา้ยพนกังานเพียงแค่ระดบัฝ่ายหรือ ระดบัส่วน และไดท้ าหนงัสือ
ช้ีแจงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  แต่คณะกรรมการฯ ไม่รับหนังสือช้ีแจงของตนเอง แต่กลบัรับหนงัสือช้ีแจงของ
พนกังาน 
3. กรณีงานบริหารงานบุคคลนั้น ก่อนท่ีตนเองจะมารับต าแหน่ง ผูบ้ริหารและงานดา้นน้ีมีปัญหามาตลอด รวมถึงกบัทาง
สหภาพ แต่เม่ือมารับหน้าท่ีดูแลสามารถด าเนินการไปได ้เพราะฉะนั้นจะอา้งว่างานบริหารงานบุคคลลม้เหลวในสมยัท่ี
ตนเองรับผิดชอบหรือในสมยันายธนวฒัน ์วนัสม คิดวา่ค่อนขา้งจะไม่ยติุธรรม รวมทั้งมีการตั้งกรรมการสอบวินยัตนเองและ
นายพลชยั  วินิจฉยักลุ ซ่ึงไปร้องเรียนเพ่ือประโยชน์ของ บมจ. อสมท แต่คนร้องขอความเป็นธรรมกลบัถูกตั้งกรรมการสอบ
วินยั  
ประธาน   ช้ีแจงประเดน็ต่างๆดงัน้ี 
1. การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยผูบ้ริหาร อสมท เน่ืองจากวนัท่ีมีการไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นวนัท่ีผูบ้ริหารนัดท่ีจะมาช้ีแจงเร่ืองน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ซ่ึงไดเ้ชิญกรรมการ
โครงการสร้างมาช้ีแจง ซ่ึงผูท่ี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินยัเป็นเลขานุการของกรรมการโครงสร้างซ่ึงควรร่วมช้ีแจงในท่ีประชุม
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ในวนันั้น แต่ไม่เขา้ประชุมกลบั ไปร้องเรียนต่อรัฐมนตรี โดยไม่น าปัญหาหรือน าประเด็นไปสู่การแกไ้ขโดยกรรมการ
โครงสร้าง ซ่ึงเป็นการกระท าขา้มผูบ้ังคับบญัชา และไม่ไดร้ายงานผูบ้งัคบับัญชาครบถว้น จึงเป็นประเด็นให้มีการตั้ ง
กรรมการสอบสวนทางวินยั 
2. การบริหารงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ขอเรียนใหท้ราบว่า กรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บเร่ืองร้องเรียน
จากผูป้ฏิบติังานบางคน จึงขอให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ช้ีแจงเร่ืองการบริหารงานบุคคลเท่านั้น ซ่ึงขออนุญาตไม่ลง
รายละเอียดเน่ืองจากเป็นการบริหารภายในองคก์ร และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดปัญหาในช่วงท่ีผา่นมา 
 นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นวา่ 

1. ควรตั้ งกรรมการกลางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารงานในต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ 

2. ควรก าหนดใหก้รรมการ บมจ. อสมท ด ารงต าแหน่งสมยัเดียว 
3. จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการ โดยกรรมการจะตอ้งไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นและไม่เขา้ไปแทรกแซงกิจการ 
4. กรณีกรรมการมีความผิดใหส้ามารถถอดถอนได ้ 

นายเกษม  ขวัญกิจรวดี  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าในอนาคต บมจ.อสมท จะบริหารงานอย่างไรไม่ใหเ้กิดปัญหากบัองคก์ร และ
บุคลากรของ บมจ. อสมท และขอให้ประธานช้ีแจงขอ้กล่าวหากรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ทั้ง 19 ขอ้ รวมทั้งประเด็นท่ี      
นายธนวฒัน ์ วนัสม อดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ใหส้มัภาษณ์วา่ไม่เคยไดรั้บการเรียกมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 
ประธาน ช้ีแจงว่า การท่ี บมจ.อสมท ไดรั้บคดัเลือกเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทพฒันาองคก์รดีเด่นจากกระทรวงการคลงั
เป็นคร้ังแรก ถือเป็นความส าเร็จท่ีผูถื้อหุน้น่าจะไวว้างใจองคก์รไดใ้นระดบัหน่ึง ส าหรับกรณีการเรียกกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่มาช้ีแจงนั้น ได้เชิญกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มาพบในระยะเวลา 5-6 เดือนท่ีผ่านมา อย่างน้อยท่ีสุด 3-4 คร้ัง             
แต่ส าหรับคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือให้ด าเนินการสอบสวนภายใน 15 วนันั้นมีหนา้ท่ีไปตรวจเอกสารหลกัฐานและจดัท า
รายงานเสนอ ไม่ไดใ้หเ้รียกผูใ้ดมาสอบสวน ส าหรับขอ้กล่าวหา 19 ขอ้นั้นในส่วนของรายละเอียดท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยเน่ืองจาก
อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายมากข้ึนไม่ใช่เฉพาะกบักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ แต่อาจรวมถึงคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั บมจ. อสมท 
ดว้ย 
ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีบริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) ท ากบั บมจ. อสมท เพ่ือด าเนินการ
โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกหรือ ทรู วิชัน่ส์ ซ่ึงจ่ายผลตอบแทนมากกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการต่อสัญญาสัมปทาน
ของสถานีโทรทศัน์สี ช่อง 3 โดยเบ้ืองตน้ผลประโยชน์ท่ี บมจ. อสมท จะไดจ้ากช่อง 3 จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าบริษทัเอกชนอ่ืน 
ท าใหมี้ประเดน็ขอ้สงสยัท่ีอาจจะมีเร่ืองการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
ประธาน ช้ีแจงวา่  คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยไวว้่าสัญญาระหว่าง บมจ. อสมท กบั ช่อง 3 ต่อไปโดยอตัโนมติัตามท่ี
แกไ้ขเม่ือปี 2533 ส าหรับเงินจ านวน 405 ลา้นบาท ท่ีเจรจาไดเ้ป็นเร่ืองนอกเหนือสัญญา ซ่ึง บมจ. อสมท  สามารถรับไดโ้ดย
ไม่มีการแกไ้ขสญัญา ทั้งน้ีจะไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัน าค าวินิจฉยักฤษฏีกาเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง บมจ. อสมท 
นายสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า นางสุนทรีย ์แกว้กรณ์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย เดิมคือผูบ้ริหารระดบัรอง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ จึงถือวา่เป็นการแสดงความเห็นเร่ืองการเสียผลประโยชนข์องตวัเอง 
นางสาวรัชชสรา  แก้วเกดิม ีผู้ถือหุ้น  แสดงความเห็นวา่  

1. กรณีนายธนวฒัน์  วนัสม หากมีการพิจารณาความผิดในวนัน้ีแลว้ บมจ. อสมท ไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยเพราะมี
หลกัฐานวา่ผิดจริง ซ่ึงหมายความวา่มติกรรมการ บมจ. อสมท ก่อนน้ีไดส้ร้างความเสียหายใหก้บั บมจ.อสมท 

2. กรณีท่ีปรากฏเป็นข่าววา่ ประธานไดจ้บัเข่าคุยกบัผูบ้ริหารช่อง 3 เป็นการด าเนินการในฐานะใด 
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ประธาน ช้ีแจงวา่ 
1. การนดัเจรจากบันายประวิทย ์มาลีนนท ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั ณ ส านกังาน 

อสมท. ไดด้ าเนินการในฐานะประธานกรรมการ เพ่ือขอใหช้ดเชยใหก้บั บมจ.อสมท ในการท่ีอสมท เสียเปรียบเร่ืองสญัญา  
2. กรณีการบอกเลิกสัญญาจา้ง แลว้จ่ายเงินชดเชย 6 เดือน แลว้คิดว่าท าให ้อสมท เสียหาย แต่หากไม่เลิกจา้งตั้งแต่

วนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 อาจท าให ้อสมท เสียหายมากกวา่น้ี  
3. กรณีการเรียกกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มาพบ และตกัเตือนเร่ืองวิธีการท างานเป็นความเห็นชอบร่วมกนัของ

กรรมการท่ีประสงคจ์ะใหป้ระธานกรรมการเป็นตวัแทนของกรรมการทุกคน เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการท างาน  
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานและการบริหารกิจการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2554 จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งรับทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนและเร่ืองต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ือ 
 
วาระที่ 4 พจิารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ทุกราย โดยพจิารณาลงมตเิป็นรายบุคคล 

สืบเน่ืองจากผลการลงมติไม่เห็นชอบให้มีการพิจารณาวาระท่ี 4 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นจึงไม่มีการพิจารณา    
วาระน้ี  
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีถู่กถอดถอนจากต าแหน่ง 

 สืบเน่ืองจากผลการลงมติไม่เห็นชอบให้มีการพิจารณาวาระท่ี 5 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นจึงไม่มีการพิจารณา    
วาระน้ี 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขช่ือกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 สืบเน่ืองจากผลการลงมติไม่เห็นชอบให้มีการพิจารณาวาระท่ี 6 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นจึงไม่มีการพิจารณา    
วาระน้ี 
วาระที่ 7 เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานฯ กล่าววา่วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการของบริษทัฯ 
ผู้ถือหุ้น  แสดงความเห็นวา่ผูถื้อหุน้ และพนกังาน บมจ. อสมท ควรมีส่วนร่วมในการปรับผงัรายการวิทยขุอง บมจ. อสมท   
ประธาน  ช้ีแจงว่ากระบวนการและขั้นตอนในการปรับผงัรายการเป็นการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท  
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปัจจุบนัไม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือแทรกแซงการด าเนินการแต่อยา่งใด 
นายสุวิทย์  มิ่งมล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน บมจ. อสมท ขอใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจว่าพนกังาน บมจ.   
อสมท ทุกคนตระหนกัและให้ความส าคญักบัเร่ืองของจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นส่ือ  ดงันั้นส่ิงท่ีผูถื้อหุ้น
แสดงความห่วงใย เช่น กรณีการทุจริตในเร่ืองต่าง ๆ ขอให้มัน่ใจว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ไดติ้ดตาม
ตรวจสอบตามกรอบท่ีพนกังานของ บมจ. อสมท จะด าเนินการได ้ ซ่ึงไดมี้การทกัทว้ง และตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั โดยไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทาง
กฎหมายในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์   
นางจารุวรรณ  ป้ันทอง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ บมจ. อสมท ควรปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคในการน าเสนอรายการกีฬา
ใหน่้าสนใจ เพ่ือใหก้ลุ่มเยาวชนอายรุะหวา่ง 10 – 20 ปี หนัมาสนใจข่าวสารความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในวงการกีฬาใหม้ากข้ึน  
นายลิม้  ศรนุวัฒน์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรมีสวสัดิการให้ความช่วยเหลือดา้นค่ารักษาพยาบาลแก่
พนกังาน บมจ. อสมท เกษียณอาย ุ
ประธาน  ขอรับไวใ้หฝ่้ายบริหารน าไปพิจารณา 
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นายสถาพร  ชินะจติ  ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่  
1. กรรมการไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบและความกลา้หาญในการเปล่ียนแปลงกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

เม่ือพบวา่มีเหตุอนัสมควร  
2. การท่ีกระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ แสดงความประสงคใ์นการงดออกเสียงในการพิจารณาวาระท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการถอดถอนกรรมการทั้งคณะ เป็นการแสดงให้ว่ากระทรวงการคลงัยงัให้เกียรติผูถื้อหุ้นรายย่อยในฐานะท่ี
หน่วยงานน้ีเป็นบริษทัมหาชน 

3. การเปล่ียนแปลงกรรมการตอ้งอยูใ่นกรอบของธรรมาภิบาล ไม่มีธรรมเนียมท่ีไหนท่ีจะตอ้งเปล่ียนคณะกรรมการ
ทั้งคณะหรือเปล่ียนคณะกรรมการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ถึงแมเ้ร่ืองของการแทรกแซงเป็นเร่ืองท่ีมีอยู่ไดแ้ต่จะตอ้งอยู่
ในกรอบธรรมาภิบาลท่ีสมเหตุสมผล  ทั้งน้ีตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ไดก้ าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั
จ านวน  1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดทุกปี  ถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองของ
บริษทั 

3.. ในฐานะท่ี บมจ. อสมท เป็นองคก์รดา้นส่ือสารมวลชน ควรปรับปรุงเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารภายในใหมี้ความ
ชดัเจนเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งพนกังาน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ  

4. บมจ. อสมท ควรจดัท าป้ายบอกทางแต่ละจุด โดยเร่ิมตั้งแต่จุดลงทะเบียนไปจนถึงทางไปหอ้งประชุมใหช้ดัเจน
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกคน โดยหวงัวา่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท  ผูถื้อหุน้ และพนกังานจะมีส่วน
ช่วยให้ บมจ. อสมท มีความเขม้แข็งและเป็นธุรกิจส่ือมืออาชีพต่อไปในอนาคต ขอปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2554 และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดม้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
 
เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 

                                                                          
                       (ศาสตราจารยพิ์เศษ ธงทอง  จนัทรางศุ)   (นายเอนก    เพ่ิมวงศเ์สนีย)์ 
                                     กรรมการ บมจ. อสมท      กรรมการ บมจ. อสมท 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 


